

การเกิด COVID จะเป็นการเร่งการเปลี่ยนแปลงในทุกด้านของสังคม ทั้งในด้านเทคโนโลยี ความเป็นอยู่ สำหรับประเทศ ผู้นำตะวันตก เช่น สหรัฐ ก็ได้รับผลกระทบด้วยเช่นกัน อาทิ

เป็นจุดสิ้นสุดของการเป็นผู้นำเดี่ยวของโลก แต่ยังมีคู่แข่งกลุ่มสลาวยของสหรัฐ เป็นจุดสมดุลของจีนและสหรัฐ

จุดสิ้นสุดของโลกาภิวัตน์ องค์กรที่เป็นองค์กรกลาง เช่น UN, WHO ฯ ไม่มีบทบาทในการดำเนินการช่วยเหลือ และนำไปสู่ภูมิภาควิวัฒน์ หรือแม้แต่การต่อต้านโลกาภิวัตน์ ที่ต่างฝ่ายต้องการพึ่งพาตนเอง และลัทธิก็ดกัน

สาธารณสุข โรงพยาบาลที่ดีที่สุดในโลก มีการประกันสุขภาพถ้วนหน้า มีความเหลื่อมล้ำสูงมาก สะท้อนถึงความไม่เสมอภาคในการเข้าถึงบริการด้านสาธารณสุข

หลุยเซียน่า มิชิแกน ชิคาโก อลาบามา

อัตราคนอาฟริกันอเมริกัน	33 %	14 %	30 %	27 %	เทียบกับประชากรในรัฐ
อัตราการตายของอาฟริกันอเมริกัน	70 %	50 %	72 %	45 %	เทียบกับผู้เสียชีวิตในรัฐ

นิวยอร์ก มีคนติดเชื้อและตายสูงมาก ทั้งนี้เพราะคนอยู่กันหนาแน่น และทัศนคติของการรักษาพยาบาล เกี่ยวกับโรคหวัด ที่ไม่ควรไปหาหมอ อีกทั้งการถือความเป็นส่วนตัวสูง ไม่ชอบการละเมิดสิทธิ

เศรษฐกิจของอเมริกา ตัวเลขของคนตกงานกว่า 30 ล้านคนในเดือนพฤษภาคม หรือกว่า 14 % และจะไปกว่า 20 % ซึ่งสูงกว่าที่ผ่านมาใน 45 ปี และหากวิกฤติยาวนาน กระแสฝั่งซ้าย หรือสังคมนิยมจะเด่นชัดขึ้น คล้ายกับช่วง New Deal ในยุค 1930

สงครามการค้ากับจีน จะคล้ายตัวลง เพื่อที่จะแก้ปัญหาเศรษฐกิจภายในประเทศของตนเอง ผู้แทนการค้าสหรัฐ ยังพยายามรักษาสัญญาในการแก้ปัญหาสงครามการค้ากับจีน ซึ่งได้ตกลงไว้เมื่อต้นปีนี้ แม้ว่าทรัมป์ และไมค์ ปอมเปโอ จะพูดในทางตรงข้าม ซึ่งปกติการพูดของพวกเขาไม่ค่อยเป็นหลัก พร้อมจะเปลี่ยนได้เรื่อย ๆ

การดำเนินการเกี่ยวกับการเลือกตั้งในเดือนพฤศจิกายนนี้ จะดำเนินการอย่างไร และผลจะเป็นอย่างไร โดยมีกฎของ 2 ข้อ สำหรับการเป็นประธานาธิบดีคือ เมื่อเศรษฐกิจดี ประธานาธิบดีเดิมก็จะได้เป็นต่อ หรือ ช่วงที่อยู่ในระหว่างสงคราม ซึ่งขณะนี้ทรัมป์ก็พยายามทำให้ดูเหมือนเป็นสงครามกับจีน โดยอ้างถึงความรับผิดชอบของจีนต่อ COVID และต้องจ่ายค่าเสียหายให้กับประเทศต่าง ๆ แต่อย่างไรก็ตาม ไม่ว่าผู้นำประเทศสหรัฐจะเป็นท่านใดก็ตาม นโยบายสหรัฐต่อจีน คงจะมองว่าเป็นศัตรูหมายเลขหนึ่งอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ อันเป็นอิทธิพลมาจากทั้ง NSA, CIA และ Pentagon ที่มองความมั่นคงของสหรัฐก่อน

แม้ว่าสหรัฐจะเป็นผู้นำในหลายด้าน แต่สถานะของสหรัฐน่าจะเปลี่ยนไปไม่น้อย